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โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ 
  
 วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๙  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ ง และ 
นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม 

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุม  และด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 

 (๑) เรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 ซึ่งเปน็เรื่องที่ไม่ปรำกฏในระเบียบวำระกำรประชุม จ ำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้ 
 ๑.๑ รับทราบพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ 
 ๑.๒ ด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภาในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.)   
จะครบวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๔ ปี ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ จ านวน ๒ คน ได้แก่ นางนรรัตน์  พิมเสน และพลอากาศเอก   
วีรวิท  คงศักดิ์ จึงท าให้ต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภาว่างลง จ านวน ๒ ต าแหน่ง 
 อาศัยอ านาจตามข้อ ๑ และข้อ ๓ ของประกาศรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.) ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๓๕ ประธานวุฒิสภา  
จึงก าหนดให้วุฒิสภามีการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภาแทนต าแหน่งที่ว่าง ในวันจันทร์ที่ ๔ 
มีนาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาท่านใดมีความประสงค์จะเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เพ่ือให้ที่ประชุมวุฒิสภาเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภาแทนต าแหน่งที่ว่าง สามารถยื่นแบบ
เสนอรายชื่อและแบบประวัติโดยย่อพร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อต่อเลขาธิการวุฒิสภา 
ได้ไม่เกิน ๒ รายชื่อ ณ จุดรับส่งหนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 
๑๕ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ โดยส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีหนังสือ
แจ้งเรื่องดังกล่าวพร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องไปยังสมาชิกทุกท่านด้วยแล้ว 

  ที่ประชุมรับทรำบ 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งท่ี ๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) 

วันจันทร์ท่ี 1๕ มกราคม ๒๕๖๗ 
 ๒๕๖๖ 
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  (๒) รับรองรำยงำนกำรประชุม   (ไม่มี) 
 
  (๓) กระทู้ถำม 
 ๓.๑ กระทูถ้ำมเป็นหนังสือ                                           จ ำนวน  ๔  กระทู ้ 

 
    ผลกำรพิจำรณำ 

   ขณะนี้ประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ โดยมีสัดส่วนประชากรอายุ 
๖๐ ปีขึ้นไป ร้อยละ ๒๐ และจะเข้าสู่สังคมสูงวัยในระดับสุดยอดในอีกไม่ถึง ๑๐ ปีข้างหน้า ซึ่งจากสถิติการเกิด
ของเด็กที่มีจ านวนปีละล้าน สู่ “เด็กเกิดที่มีจ านวนลดลง” อีกทั้งจากสถิติในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๕  
เด็กที่เกิดมีจ านวนน้อยกว่าผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ จากแผนพัฒนาประชากรเพ่ือการพัฒนาประเทศระยะยาว  
(พ.ศ. ๒๕๖๕ – พ.ศ. ๒๕๘๐) ที่ก าหนดไว้ว่า จะส่งเสริมให้มีการเกิดอย่างมีคุณภาพและสร้างครอบครัว 
อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมระบบที่เอื้อต่อการมีและเลี้ยงดูบุตร โดยถือเป็นหลักการส าคัญที่ก าหนดไว้ 
ในแผนนี้ ประกอบกับรัฐบาลของนายเศรษฐา  ทวีสิน ท่ีได้แถลงนโยบายการบริหารประเทศต่อรัฐสภา  
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ได้กล่าวถึงสภาพปัญหาของประเทศไทยที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและ
เด็กเกิดน้อยไว้ด้วย นอกจากนี้ น โยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้มีนโยบายส าคัญ
เร่งด่วน จ านวน ๑๒ ประเด็น ซึ่งหนึ่งในนโยบายเหล่านั้นมีนโยบายส่งเสริมการมีบุตรอยู่ด้วยขอเรียนถามว่า 
สาระส าคัญของนโยบายส่งเสริมการมีบุตรเป็นอย่างไร และมีการวิเคราะห์ทางเลือกเชิงนโยบายต่าง ๆ 
ประกอบด้วยหรือไม่ อย่างไร อีกทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับคืออะไร รวมทั้งแผนการ
ด าเนินการเป็นอย่างไร ตลอดจนคาดว่าจะมีปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขอย่างไร 

 นายชลน่าน  ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ซึ ่งถูกตั ้งกระทู้ถาม  
ตอบชี้แจงว่า นโยบายการส่งเสริมการมีบุตรเป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากการแถลงนโยบายของรัฐบาล  
ต่อรัฐสภา กระทรวงสาธารณสุขจึงได้น านโยบายของรัฐบาลมาก าหนดไว้เป็นนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขโดยมีเรื่องของสังคมผู้สูงอายุ โครงสร้างประชากร และคุณภาพชีวิตของประชาชน  
โดยปัจจุบันมีอัตราการเกิดน้อยและไม่มีคุณภาพ รวมทั้งอัตราการเกิดมีน้อยกว่าอัตราการเสียชีวิต กล่าวคือ 
เด็กไทยเกิดใหม่ลดลงจากเกิน ๑ ล้านคน/ปี เหลือไม่ถึง ๕ แสนคน/ปี ซึ่งถือเป็นสภาพปัญหาของสังคมไทย 
ที่ท าให้ต้องมีนโยบายในเรื่องนี้ ดังนั้น สาระส าคัญที่จะท าให้นโยบายที่ก าหนดขึ้นบรรลุ วัตถุประสงค์  
คือ ท าอย่างไรให้โครงสร้างประชากรมีความสมบูรณ์และมีสัดส่วนของเด็ก ซึ่งได้มีการคาดการณ์ว่า  
ในอีก ๖๐ ปีข้างหน้า หากอัตราการเกิดยังเป็นเช่นในปัจจุบัน ประชากรไทยจะลดลงครึ่งหนึ่งเหลือเพียง  
๓๓ ล้านคน โดยมีจ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมเป็น ๑๘ ล้านคน และมีจ านวนเด็กเกิดใหม่เพียง ๑ ล้านคน  
จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่ต้องก าหนดให้มีนโยบายส่งเสริมการมีบุตรโดยมีสาระส าคัญคือมุ่งเน้นให้มีการปรับ

  ๓.๑.๑ กระทู้ถำม เรื่อง นโยบำยกำรส่งเสริมกำรมีบุตร (นำยอ ำพล  จินดำวัฒนะ 
เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง ภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาล  
ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค COVID ๑๙ ซ่ึงคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว 
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โครงสร้างประชากรโดยเพ่ิมอัตราการเกิดที่มีคุณภาพ สิ่งที่จะท าให้สามารถเพ่ิมอัตราการเกิดที่มีคุณภาพ
และดูแลประชากรได้อย่างมีคุณภาพ คือ ๑. การปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีบุตร ๒. การเสริมสร้าง
ความรู้และปรับเปลี่ยนทัศนคติ และ ๓. สนับสนุนให้ผู้ตัดสินใจมีบุตรได้รับการดูแลอย่างครบวงจร 
และมีคุณภาพ อย่างไรก็ดี ได้มีการน าข้อมูลการวิจัยทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศมาประกอบกัน
เพ่ือสร้างทางเลือกเชิงนโยบาย โดยเลือกนโยบายที่จะแก้ปัญหาของประเทศได้และน าไปสู่การเป็นวาระ
แห่งชาติที่จะผลักดันให้มีการด าเนินการที่มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ส่วนเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์  
ที่คาดว่าจะได้รับ โดยมีเป้าหมายเชิงสังคมและเชิงสถิติ คือ อัตราการเจริญพันธุ์ (TFR) ของประชากร 
ในปัจจุบันอยู่ที่ ๑.๐๘ โดยตัวเลขที่เหมาะสมอยู่ที่ ๒.๑ ต่อแสนประชากร จึงได้น าอัตราการเจริญพันธุ์
ดังกล่าวมาก าหนดเป็นแนวทางในการด าเนินการ ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๐ ได้ตั้งเป้าหมายว่า 
จะรักษาอัตราการเจริญพันธุ์ไว้ได้ไม่น้อยกว่า ๑.๐ และในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๘๕ หากสามารถ
ขับเคลื่อนและเพ่ิมอัตราการเจริญพันธุ์โดยรวมในระดับตัวเลขที่ ๑.๕ ได้ จะช่วยรักษาจ านวนประชากร 
ไม่ให้มีจ านวนน้อยกว่า ๓๓ ล้านคนได้ ส่วนผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ การก าหนดสิทธิอนามัย 
การเจริญพันธุ์ที่ประชาชนจะได้รับคือสวัสดิการในการดูแลบุตรและคลอดบุตร และสิ่งที่คาดว่าสังคม 
จะได้รับคือการมีทัศนคติที่ดีในการด ารงเผ่าพันธุ์ สร้างการมีส่วนร่วม และมีความรู้ความเข้าใจต่อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะนี้ ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาแผนปฏิบัติการส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพ
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมการ
มีบุตรอย่างมีคุณภาพ และได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีได้ประกาศให้เป็น  
วาระแห่งชาติแล้ว จะได้ด าเนินการขับเคลื่อนให้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมการมีบุตร  
ให้มีคุณภาพต่อไป ทั้งนี้  คาดว่าจะมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของความท้าทายเนื่องจากค่านิยม  
ในการมีคู่และมีบุตรได้เปลี่ยนแปลงไป การปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยมด้านการสร้างครอบครัว  
ของคนรุ่นใหม่ และการขับเคลื่อนมาตรการให้เป็นวาระแห่งชาติเนื่องจากต้องได้รับความร่วมมือ 
จากทุกภาคส่วน 

 ทั้งนี้ ผู้ตั้งกระทู้ถามได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ขอให้กระทรวงสาธารณสุข 
สร้างกลไกลในการประสานพลังทางสังคมกับภาคเอกชน รวมทั้งหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน ตลอดจน
ภาคประชาสังคม เพ่ือช่วยในการขับเคลื่อนแผนร่วมกัน ตลอดจนในการสร้างกระบวนการและการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนในระยะยาว และขอเสนอแนะให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเข้ามาเป็นกลไกในการ
ช่วยประสานพลังในเรื่องนี้ด้วย   

   นายชลน่าน  ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ถูกตั้งกระทู้ถามตอบ
ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักดีว่าต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เนื่องจากกระ
ทรวงสาธารณสุขไม่สามารถด าเนินการเพียงหน่วยงานเดียวได้ จึงได้ก าหนดให้การขับเคลื่อนแผน  
เป็นวาระแห่งชาติ ส าหรับแนวทางความร่วมมือในการประสานพลังนั้น กระทรวงสาธารณสุขได้ประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๑ และ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ส านักงานสุขภาพ
แห่งชาติได้จัดเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติโดยมีการระดมความคิดเห็นผ่านสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  
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ในเรื่องของโครงสร้างประชากร สังคมผู้สูงอายุ และอัตราการเกิด ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการประสานพลัง 
ในเรื่องนี้แล้ว ในส่วนของการปฏิบัติที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่ต้องการมีบุตรนั้น ได้จัดให้มีคลินิก  
ส่งเสริมการมีบุตรอยู่ที่โรงพยาบาลในทุกระดับ ทั้งนี้ หากวุฒิสภาได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้และได้น าไ ป 
เป็นกรณีศึกษาในคณะกรรมาธิการเพื่อจะได้มีข้อเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรีจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง  
 

 
  ผลกำรพิจำรณำ 
  ตามที่คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ได้เสนอรายงานผลการพิจารณาศึกษา 
เรื่อง การพิจารณาศึกษา ขับเคลื่อน เร่งรัดการปฏิบัติระบบทันตสาธารณสุขไทยและการเข้าถึงบริการ  
ด้านทันตกรรมต่อที่ประชุมวุฒิสภา ซึ่งที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณารายงานดังกล่าว และส่งรายงานพร้อมทัง้
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขไปยังคณะรัฐมนตรี  ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้มี
แนวทางและขับเคลื่อนการด าเนินงานบางส่วนเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านทันตสาธารณสุขไทย อย่างไรก็ดี  
ระบบบริหารจัดการด้านทันตสาธารณสุขไทยในระดับประเทศยังคงมีปัญหาอยู่หลายประการเนื่องจาก 
ที่ผ่านมาการพัฒนาด้านทันตสาธารณสุขไทยด าเนินการอย่างจ ากัด มีการพัฒนาระบบงานน้อยมาก  
ท าให้ระบบงานที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถสร้างศักยภาพ ก าหนดนโยบาย และการวางแผนในการ
แก้ปัญหาหรือจัดการสภาพปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันของประชาชนในทุกกลุ่มวัยได้ สมควรที่กระทรวง
สาธารณสุขจะมีการจัดตั้งส่วนราชการระดับกรมขึ้น เพ่ือดูแลระบบงานด้านสุขภาพช่องปากและฟัน  
และงานด้านทันตสาธารณสุขไทย จึงขอเรียนถามว่า กระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาระบบบริหารจัดการด้านทันตสาธารณสุขไทยอย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่ อย่างไร  
  นายชลน่าน  ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ซึ่งถูกตั้งกระทู้ถาม 
ตอบชี้แจงว่า โครงสร้างการบริหารจัดการการด าเนินงานเรื่องงานทันตกรรมของกระทรวงสาธารณสุข 
ในขณะนี้ ประกอบด้วย ๑) กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ 
ในการก ากับดูแลด้านทันตกรรม ก าลังคน และการจัดบริการ ๒) ส านักทันตกรรม กรมอนามัย มีหน้าที่ในการก ากับ
ดูแลด้านการบริการ การให้ความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักรู้ เรื่องสุขภาพช่องปากหรือทันตกรรม 
และ ๓) สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ มีหน้าที่ในการก ากับดูแลด้านความเป็นเลิศทางด้านทันตกรรม  
โดยขณะนี้มีปัญหาเกี่ยวกับการดูแลช่องปาก แบ่งออกเป็น ๒ ด้าน คือ ด้ำนผู้รับบริกำร ประชาชนเข้าถึง 
การบริการน้อยมากเพียงร้อยละ ๒๖.๘  ด้ำนผู้ให้บริกำร มีทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ จ านวน ๑๘,๐๙๔ คน 
(ท างานในกระทรวงสาธารณสุข จ านวน ๖,๑๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔ ที่ เหลือท างานในภาคเอกชน) 
มีโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสุขที่เปิดบริการด้านทันตกรรม จ านวน ๙๐๓ แห่ง มีทันตาภิบาล 
ที่ปฏิบัติงานอยู่ จ านวน ๔,๒๒๐ คน และประเด็นที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การบริการด้านทันตกรรมนั้น 

  ๓.๑ .๒ กระทู้ ถำม เรื่ อง แนวทำงกำรแก้ปัญหำระบบบริหำรจัดกำรด้ำน 
ทันตสำธำรณสุขไทยอย่ำงเป็นรูปธรรม (นำยพิทักษ์  ไชยเจริญ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงสำธำรณสุข) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง ภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาล  
ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค COVID ๑๙ ซ่ึงคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว 
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จะต้องประกอบด้วยทันตแพทย์ ห้องท าฟัน และผู้ช่วยทันตแพทย์จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ 
แต่ขณะนี้ ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ ๔๕ เท่านั้นที่มีสัดส่วนทันตแพทย์ ๑ คน 
ห้องท าฟัน ๑ ห้อง และผู้ช่วยทันตแพทย์ ๑ คน กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกแนวทางในการเข้าถึง 
การบริการด้านทันตกรรม โดยเปิดรับสมัครโรงพยาบาลที่มีความพร้อมที่จะเป็นโรงพยาบาลทันตกรรม 
ซึ่งขณะนี้มีโรงพยาบาลที่สมัคร จ านวน ๗๙ แห่ง มีการเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงการบริการในระดับปฐมภูมิ 
และการพัฒนาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และแม้โรงพยาบาลระดับปฐมภูมิจะถูกถ่ายโอนไปยังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แต่ก็ยังสามารถติดตามและก ากับดูแลได้ ทั้งนี้  ตามที่พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดไว้ นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการที่เรียกว่า คณะกรรมการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพช่องปาก (Oral Health Service Plan) ซึ่งมีภารกิจในการยกระดับการบริการระดับปฐมภูมิ 
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการ 
ด้านทันตกรรม เพ่ือลดช่องว่างหรือลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการของประชาชน และสิ่งส าคัญ 
อีกประการหนึ่งคือ การสร้างความตระหนักรู้และการให้ความส าคัญของสุขภาพช่องปากควบคู่ไปกับการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการในเชิงโครงสร้าง นอกจากนี้ ยังมีการตั้งเป้าหมายที่จะจัดตั้งหน่วยงานระดับกรมขึ้น 
ในกระทรวงสาธารณสุข โดยมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเป็นการเฉพาะและมีกฎหมายรองรับ ซึ่งขณะนี้ 
อยู่ในขั้นตอนด าเนินการ อันจะท าให้ระบบบริการด้านทันตกรรมมีคุณภาพ มีมาตรฐาน เป็นธรรม และสอดรับ 
กับนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวสามารถเข้ารับการบริการในโรงพยาบาลได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล 
ของภาครัฐหรือภาคเอกชน 

  ผู้ตั้ งกระทู้ถามได้มีประเด็นเพ่ิมเติมว่า รัฐมนตรี ควรด าเนินการมอบหมายให้ 
มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเพ่ือด าเนินการตามที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมให้เป็นรูปธรรม 

  นายชลน่าน  ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ซึ่งถูกตั้งกระทู้ถาม 
ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ขอรับข้อเสนอแนะและข้อแนะน าเพ่ือน ากลับไปวางแนวทางในการด าเนินการ 
และก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าว ตัวอย่างเช่น 
การด าเนินการให้มีโรงพยาบาลอาสาสมัครเพ่ือจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลทันตกรรม และการเปิดโอกาสให้  
สภาวิชาชีพได้เข้ามาประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการด าเนินการร่วมกันเพื่อตอบโจทย์การคืนสุขภาพที่ดี
ของประชาชนเรื่องช่องปาก 
 

 
  ผลกำรพิจำรณำ 
 ด้วยมีข้อมูลจากกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา ว่าในช่วงวันที่ ๑๘ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย จ านวนทั้งสิ้น 

   ๓.๑.๓  กระทู้ถำม เรื่อง กำรสร้ำงรำยได้เข้ำประเทศจำกกำรท่องเที่ยว  
(นำยชลิต  แก้วจินดำ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ) 
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๗๙๖,๘๐๘ คน ท าให้มีจ านวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้น 
๒๗,๒๕๒,๔๘๘ คน โดยนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยมากที่สุด  
ขอเรียนถามว่า เมื่อมีการยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีแนวทาง 
ในการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนภายในประเทศหรือไม่ อย่างไร และมีแนวทางในการบริหาร
จัดการสถานที่ท่องเที่ยวให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างสมดุลหรือไม่  
อย่างไร อีกทั้งนโยบายใหม่ในการส่งเสริมการขออนุญาตถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย  
เพ่ือส่งเสริม Soft Power นั้น ต้องเป็น Soft Power ที่เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยด้วยหรือไม่  
รวมถึงมีแนวทางในการสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยเพราะชื่นชอบในวัฒนธรรม  
และความหลากหลายของอาหารไทยหรือไม่ อย่างไร 
  นางสาวสุดาวรรณ  หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
ผูซ้ึ่งถูกตั้งกระทู้ถามตอบชี้แจงว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีแนวทางในการรักษาความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวและประชาชน กล่าวคือ ออกตรวจการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
มัคคุเทศก์ตามสถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพ่ิมประสิทธิภาพและเครือข่ายในการบังคับใช้
กฎหมาย โดยกรมการท่องเที่ยวได้แต่งตั้งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั่วประเทศเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ
ออกตรวจการปฏิบัติตามกฎหมาย ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจท่องเที่ยว 
ซึ่งท าให้สามารถเข้าดูกล้อง CCTV ของหน่วยงานภาครัฐอื่นและหน่วยงานเอกชนได้ทั้งหมด เพิ่มความเข้มข้น 
ในการออกตรวจของสายตรวจต ารวจท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ ระดมกวาดล้างอาชญากรรม 
ทุกรูปแบบที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รักษาความปลอดภัยและอ านวยความสะดวก  
ในงานเทศกาลส าคัญ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยว รวมถึงสร้างความร่วมมือและสร้างภาคเครือข่ายในการให้บริการการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย 
ส่วนแนวทางในการบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยวให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
อย่างสมดุล กรมการท่องเที่ยวได้จัดท ามาตรฐานและเกณฑ์คุณภาพการท่องเที่ยวไทยให้ครอบคลุมทุกมิติของ
ห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว เพ่ือให้ผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เข้าสู่มาตรฐานดังกล่าว 
และมุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพด้วยการยกระดับการสร้างสรรค์สินค้าและบริการท่องเที่ยว 
ให้มีคุณค่าและมูลค่าสูงตามเอกลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่ ในส่วนของการส่งเสริมการขออนุญาตถ่ายท าภาพยนตร์
ต่างประเทศในประเทศไทยเพ่ือส่งเสริม Soft Power และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย กระทรวง 
ได้ก าหนดสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตามมาตรการส่งเสริมการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย 
ตามประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ส าหรับการขอรับสิทธิประโยชน์ 
ตามมาตรการส่งเสริมการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ ส าหรับแนวทางในการสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยเพราะชื่นชอบ 
ในวัฒนธรรมและความหลากหลายของอาหารไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีกิจกรรมทางการตลาด 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร กล่าวคือ การมีมิชลินไกด์ไทยแลนด์ซึ่งจะมีการคัดเลือกร้านอาหาร 
ที่มีมาตรฐานมิชลินเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับอาหารไทย การจัดกิจกรรม  Thailand’ s Hidden Dishes  



๗ 

 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

ท่ีน าเสนออาหารจานลับของแต่ละภูมิภาค การจัด Food Festival และการสนับสนุนพันธมิตรภาคเอกชน 
เพื่อส่งเสริมการรับรู้ในด้านอาหารและท าให้เกิดการกระจายการเดินทางไปยังพื้นที่การจัดงานต่าง ๆ รวมถึง
การเผยแพร่ข้อมูล (Content) ทางด้านอาหารผ่านสื่อโฆษณาเพ่ือหล่อเลี้ยงกระแสการรับรู้เกี่ยวกับ 
อาหารไทย 
  ผู้ตั้งกระทู้ถามมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า จากข้อมูลมูลค่าเพ่ิมและสัดส่วน
มูลค่าเพ่ิมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อมูลค่าเพ่ิมทั้งหมด ณ ราคาพ้ืนฐานปี พ.ศ. ๒๕๖๔ การท่องเที่ยว 
เชิงอาหาร (Food and beverage serving service) มีมูลค่าสูงที่สุด แต่การบริการทางวัฒนธรรม  
Culture services) มีมูลค่าน้อยที่สุด จึงควรส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรมไปพร้อมกับอาหารและเครื่องดื่ม 
นอกจากนี้ ควรให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวและการค้าขายกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยอ านวยความ
สะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร 
  นางสาวสุดาวรรณ  หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
ผู้ถูกตั้งกระทู้ถามตอบชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ปัจจุบันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรม 
มีการท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพ่ือผลักดันและส่งเสริมให้การท่องเที่ยวบรรลุเป้าหมาย อีกทั้งมีการอ านวย
ความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวจากประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศใกล้เคียง รวมถึงเน้นการท่องเที่ยว  
เมืองรองเพื่อเพิ่มเส้นทางใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว  
 

 
   ผลกำรพิจำรณำ 
   เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส  พรหมเผ่า)  
ผู้ซึ่งถูกตั้งกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวออกไป
เป็นวันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๐ 
 
  ๓.๒  กระทู้ถำมด้วยวำจำ                                                  จ ำนวน  ๒ กระทู้  

 
   

 

  ๓.๑.๔  กระทู้ถำม เรื่อง ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมประกำศคณะกรรมกำร
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมเพ่ือก ำหนดรำยกำรกิจกำรอื่นที่เป็นกำรสนับสนุนหรือเกี่ยวเน่ืองกับ  
กำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (นำยชลิต แก้วจินดำ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง ภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาล  
ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค COVID ๑๙ ซ่ึงคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว 

   ๓.๒.๑  กระทู้ถำม เรื่อง ปัญหำและกำรแก้ไขนโยบำยบัตรประชำชนใบเดียว
รักษำทุกที่ (นำยเจตน์  ศิรธรำนนท์ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

  ผลกำรพิจำรณำ 
 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนนโยบาย ๓๐ บาท รักษาทุกที่ด้วย 

บัตรประชาชนใบเดียวซึ่งเป็นนโยบายที่เปลี่ยนระบบไปจากเดิมพอสมควร ซึ่งในระบบเดิมเป็นนโยบาย  
ที่ให้ความส าคัญต่อระบบการกลั่นกรองอาการของผู้ป่วยโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลขนาดใหญ่และช่วยให้ประหยัดงบประมาณของภาครัฐได้และท าให้  
แพทย์เฉพาะทางมีเวลาเพียงพอเพื่อไปดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหนัก จะเห็นได้ว่านโยบาย ๓๐ บาท รักษาทุกที่ 
ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวมีหลักการที่ตรงกันข้ามกับระบบสุขภาพปฐมภูมิที่ให้ความส าคัญกับกลไก 
การกลั่นกรองผู้ป่วยของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งนโยบาย ๓๐ บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชน 
ใบเดียว ส่งผลให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่มีปริมาณผู้ป่วยที่แออัดและอาจสิ้นเปลืองงบประมาณของภาครัฐ
มากกว่า จึงขอเรียนถามว่า 

 (๑) นโยบาย ๓๐ บาท ในระบบเดิมจะมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ท าหน้าที่              
ในการกลั่นกรองอาการของผู้ป่วยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ก่อนส่งตัวไปยังโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ แต่เมื่อได้มีการประกาศใช้นโยบาย ๓๐ บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว อาจท าให้
โรงพยาบาลขนาดใหญ่มีจ านวนผู้ป่วยแออัดเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่องบประมาณของภาครัฐ 
หรือไม่ อย่างไร 

 (๒) ระบบสุขภาพปฐมภูมิ มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความแออัดของโรงพยาบาล 
ขนาดใหญ่โดยมีความต้องการให้เกิดการกระจายตัวของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ไปยังโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ซึ่งถ้ามีการใช้นโยบาย ๓๐ บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว               
จะเป็นการเพ่ิมการใช้บริการของผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาดใหญ่มากขึ้นเนื่องจากประชาชนไม่เชื่อมั่น  
ในคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.)  ในกรณีนี้อาจมีผลกระทบ 
ต่ออัตราก าลังคนของบุคลากรด้านสาธารณสุขได้ กระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ 
อัตราก าลังคนไม่เพียงพออย่างไร 

 (๓) นโยบาย ๓๐ บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ให้ความส าคัญกับ
แพทย์เฉพาะทางซึ่งมีหลักการที่ตรงกันข้ามกับระบบสุขภาพปฐมภูมิที่ให้ความส าคัญกับกลไกการกลั่นกรอง
ผู้ป่วยของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือไม่ อย่างไร 

 (๔) ส าหรับกรณีที่ผู้ป่วยใช้สิทธิ UCEP คือ สิทธิการรักษาตามนโยบายรัฐเพ่ือ
คุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ท าให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งได้ โดยที่ไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายจนพ้นวิกฤตและสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย แต่ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ซึ่งเห็นว่าถ้าใช้นโยบาย 
๓๐ บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว จะท าให้ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ UCEP สามารถรักษาตัวโดยที่ไม่ต้อง
จ่ายค่ารักษาพยาบาล แม้ว่าจะเกิน ๗๒ ชั่วโมง ซึ่งอาจส่งผลให้เป็นภาระต่องบประมาณของประเทศในอนาคต 
หรือไม่ อย่างไร                       

 นายชลน่าน  ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ซึ่งถูกตั้งกระทู้ถาม
ตอบชี้แจงว่า นโยบาย ๓๐ บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวไม่ได้เป็นนโยบายที่ท าลายระบบ 



๙ 

 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

การกลั่นกรองอาการของผู้ป่วยโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  มีบางกรณีพบว่าอาการของผู้ป่วยเกิน
ศักยภาพการรักษาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขต้องมีการแก้ไข 
ในเชิงระบบโดยการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ กล่าวคือ ในล าดับแรกประชาชนต้องมีการยืนยัน
ตัวตนก่อนที่จะเข้าพบแพทย์เพ่ือให้มีข้อมูลประวัติด้านสุขภาพในระบบ เมื่อได้มีการยืนยันตัวตนแล้ว  
ไม่ว่าจะเข้าไปใช้บริการในสถานพยาบาลแห่งใด อาจจะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 
หรือโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เพียงผู้ป่วยน าบัตรประชาชนไปใช้เท่านั้น ข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาล  
ของผู้ป่วยจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกันทั้งหมด ท าให้ทราบได้ว่าผู้ป่วยคนนั้นได้ไปรักษาพยาบาลที่สถาน
บริการประเภทใดมาบ้างและได้รับการวินิจฉัยโรคอย่างไร รวมทั้งได้รับการจ่ายยาแบบใด ที่ผ่านมาอาจจะ
ประสบปัญหาเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนของผู้ป่วยอยู่บ้าง ส าหรับระบบสุขภาพปฐมภูมิเป็นระบบที่ถูก
ก าหนดขึ้นโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รบับรกิารสาธารณสขุ 
ที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม  
ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิควบคู่ไปกับนโยบาย  ๓๐ บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชน
ใบเดียว นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะหาวิธีการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเดินทางไปรักษาในหลาย ๆ 
โรงพยาบาลของการเจ็บป่วยในครั้งเดียวกันต่อไป ส าหรับนโยบาย   ๓๐ บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชน
ใบเดียวในช่วงแรกจะมีการขับเคลื่อนนโยบายใน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดแพร่  
จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้  ในการด าเนินการตามนโยบาย ๓๐ บาท รักษาทุกที่ 
ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ที่ผ่านมาอาจพบปัญหาเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนของผู้ป่วยอยู่บ้าง  
  ส าหรับประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอัตราก าลังคนนั้น ที่ผ่านมายังไม่พบปัญหา
เกี่ยวกับอัตราก าลังคน ในอนาคตอาจมีการขยายการให้บริการให้ครอบคลุมทั้งประเทศซึ่งอาจจะ  
ต้องใช้เวลาประมาณ ๖ – ๗ เดือน ซึ่งถ้ากระทรวงสาธารณสุขสามารถเชื่อมโยงระบบได้ทั้งหมด  
ปัญหาด้านก าลังคนอาจจะไม่เกิดขึ้น ยกตัวอย่างโรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดที่สามารถลดก าลังคน  
ที่มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเวชระเบียนผู้ป่วยให้เหลือเพียง ๑ คนได้ จะเห็นได้ว่าการน าระบบเทคโนโลยีเข้ามา
ด าเนินการสามารถช่วยลดอัตราก าลังคนได้และน าเอาอัตราก าลังคน ในส่วนนั้นไปเติมเต็มในส่วน 
ที่มีความจ าเป็นได้ นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดตั้งคณะท างานด้านความปลอดภยัทางไซเบอร์
เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาจากการมารับบริการด้วย 
  นโยบาย ๓๐ บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ไม่ได้เป็นนโยบาย 
ที่ไปเพ่ิมงานให้กับแพทย์เฉพาะทางเพราะโดยสภาพของระบบจะมีกลไกการกลั่นกรองโรคของผู้ป่วยก่อน  
ไปถึงแพทย์เฉพาะทางอยู่แล้ว  

  ผู้ตั้งกระทู้ถามได้มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่า กระทรวงสาธารณสุขควรพิจารณาประเด็น 
ของผู้ป่วยในเพ่ิมเติม เนื่องจากถ้ามีกรณีขยายขนาดของหอผู้ป่วยใน อาจส่งผลกระทบต่อภาระงาน  
ของบุคลากรด้านสาธารณสุขและมีข้อกังวลว่าเมื่อได้มีการประกาศใช้นโยบาย ๓๐ บาท รักษาทุกที่ด้วย               
บัตรประชาชนใบเดียว อาจท าให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่มีจ านวนผู้ป่วยแออัดเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่องบประมาณของภาครัฐได้ 



๑๐ 

 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

 นายชลน่าน  ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า  
กระทรวงสาธารณสุขจะขอรับและน าประเด็นดังกล่าวข้างต้นและข้อสังเกตไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
เพ่ือความละเอียดรอบคอบในการด าเนินนโยบายดังกล่าว โดยจะค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน  
และประเทศชาติเป็นส าคัญ ทั้งนี้  หากการด าเนินนโยบายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
ของกระทรวงสาธารณสุขในมิติด้านอื่น กระทรวงสาธารณสุขเชื่อว่าภาพรวมของระบบคงไม่สามารถท าให้
เกิดขึ้นได้ 
 

 
  ผลกำรพิจำรณำ 
  เนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นางมนพร  เจริญศรี) ผู้ได้รับ
มอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงท าให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป 
ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพื่อ พิจารณาในคราวถัดไป 
ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๖ วรรคสอง   
 
     เรื่องด่วน                                                                           จ ำนวน ๑ เรื่อง 

 

  ผลกำรพิจำรณำ 
  ตามที่ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้ง ๒๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม  
๒๕๖๖ ได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ   
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ไดร้ับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
จ านวน ๕ คน นั้น 
  คณะกรรมาธิการสามัญได้ด าเนินการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม 
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว  รวมทั้งรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง 
และพยานหลักฐานอันจ าเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดท ารายงานมาเพ่ือประกอบการพิจารณาของ
สมาชิกวุฒิสภา และเมื่อคณะกรรมาธิการสามัญได้น า เสนอรายงานของคณะกรรมาธิการทั้งในส่วนที่ 
มิได้เป็นรายงานลับและส่วนที่เป็นรายงานลับต่อที่ประชุมวุฒิสภาแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติเพ่ือให้ความ

  ๓.๒.๒ กระทู้ถำม เรื่อง นโยบำยขยำยท่ำอำกำศยำนแพร่ (นำยสถิตย์    
ลิ่มพงศ์พันธุ์ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง ภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาล  
ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค COVID ๑๙ ซ่ึงคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว 

  - ให้ควำมเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งตุลำกำรศำลปกครองสูงสุด 
(ตำมมำตรำ ๑๕ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง ภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาล  
ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค COVID ๑๙ ซ่ึงคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว 



๑๑ 

 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

เห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดด้วยวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนลับโดยใช้บัตรออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับ ข้อ ๖๙ (๒) ปรากฏผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

  ๑. นำงพรทิภำ  ไสวสุวรรณวงศ์ 
    ให้ความเห็นชอบ  ๑๘๒  คะแนน 
    ไม่ให้ความเห็นชอบ      ๔  คะแนน 
    ไม่ออกเสียง       ๓  คะแนน 

  ๒. นำยวรวิทย์  สุขบุญ 
    ให้ความเห็นชอบ  ๑๕๘  คะแนน 
    ไม่ให้ความเห็นชอบ    ๒๒  คะแนน 
    ไม่ออกเสียง       ๙  คะแนน 

  ๓. นำยเชิดชู  รักตะบุตร 
    ให้ความเห็นชอบ  ๑๗๓  คะแนน 
    ไม่ให้ความเห็นชอบ    ๑๑  คะแนน 
    ไม่ออกเสียง       ๕  คะแนน 

  ๔. นำยบุญเสริม  นำคสำร 
    ให้ความเห็นชอบ  ๑๖๙  คะแนน 
    ไม่ให้ความเห็นชอบ    ๑๔  คะแนน 
    ไม่ออกเสียง       ๖  คะแนน 

  ๕. นำยสมฤทธิ์  ไชยวงค์ 
    ให้ความเห็นชอบ  ๑๗๒  คะแนน 
    ไม่ให้ความเห็นชอบ    ๑๐  คะแนน 
    ไม่ออกเสียง       ๗  คะแนน 

  จากผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่าบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่ง 
ตุลำกำรศำลปกครองสูงสุด ทั้ง ๕ คน ได้รับควำมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำก จึงถือว่ำได้รับควำม
เห็นชอบจำกวุฒิสภำให้ด ำรงต ำแหน่งตุลำกำรศำลปกครองสูงสุด 

   ทั้งนี้ ระหว่างด าเนินการตรวจนับคะแนนการให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด  ประธานของที่ประชุมได้ ขอปรึกษาที่ประชุม ให้น า 
เรื่องอื่นขึ้นมาพิจารณาในระหว่างการนับคะแนนตามข้อบังคับ ข้อ ๗๓ โดยขอให้ยกระเบียบวำระที่ ๖.๑  
และระเบียบวำระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว ขึ้นมาพิจารณาก่อนตามล าดับ  
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 



๑๒ 

 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

 
 
  ผลกำรพิจำรณำ 
  ที่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จ านวน ๖ ครั้ง และรายงานลับของ
คณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม  
ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
 
 (๔) เรื่องที่คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว     จ ำนวน ๓ เรื่อง 

 
   ผลกำรพิจำรณำ 

 ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ (นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์)  พร้อมทั้ง 
รองประธานคณะกรรมาธิการ (นางเพ็ญพักตร์  ศรีทอง) และประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม 
การปฏิรูปด้านสังคม กิจการผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย (นายอ าพล  จินดาวัฒนะ) ร่วมกันเสนอรายงาน 
ต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า ประเทศไทยมีการด าเนินงานเกี่ยวกับกิจการผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบ 
กลไกและโครงสร้างการบริหารจัดการทั้งในและนอกภาครัฐ ซึ่งมีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นแกนกลางของงานกิจการผู้สูงอายุ และมีหน่วยงานองค์กรอื่นอีกมากมาย
ที่ร่วมด าเนินการ ซึ่งล้วนเป็น “ต้นทุน” ที่ส าคัญของประเทศ ผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ
ปรากฏข้อค้นพบส าคัญ ๓ ประการ ประกอบด้วย (๑) ข้อค้นพบทั่วไป เกี่ยวกับนิยามของค าว่า “ผู้สูงอายุ” 
“สังคมสูงวัย” และ “ระบบกิจการผู้สูงอายุ” (๒) ข้อค้นพบจากบทเรียนต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศอิตาลี 
สวีเดน และญี่ปุ่น ซึ่งสรุปได้ว่า ประเทศพัฒนาแล้วเผชิญสภาวะสังคมผู้สูงอายุมาเป็นเวลานาน และเข้าสู่สังคม
สูงอายุระดับสุดยอดแล้ว โดยมีนโยบาย มาตรการ และการพัฒนาการด าเนินงานกิจการผู้สูงอายุมาอย่าง
เข้มข้นและต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นระบบบ านาญผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ และการส่งเสริม/
สนับสนุนการท างานของผู้สูงอายุ โครงสร้างการด าเนินงานกิจการผู้สูงอายุซึ่งมีหน่วยงานรัฐเป็นแกนหลัก
ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรอื่น มีโครงสร้างการจัดการ ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และ
ระดับท้องถิ่น ทรัพยากรที่ใช้ในกิจการผู้สูงอายุมาจากระบบงบประมาณ และการร่วมจ่ายของผู้สูงอายุและ

 ๖.๑ ขอให้วุฒิสภำพิจำรณำเพ่ือมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกกำรประชุม จ ำนวน ๖ ครั้ง   
และรำยงำนลับ ของคณะกรรมำธิกำรสำมัญเพ่ือท ำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติ ควำมประพฤติ   
และพฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งตุลำกำรศำลปกครองสูงสุด 
(ตำมมำตรำ ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง ภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาล  
ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค COVID ๑๙ ซ่ึงคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

  ๔.๑ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กำรพัฒนำระบบกิจกำรผู้สูงอำยุรองรับสังคม
สูงวัย ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำสังคม และกิจกำรเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำร  
และผู้ด้อยโอกำสพิจำรณำเสร็จแล้ว 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง ภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาล  
ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค COVID ๑๙ ซ่ึงคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว 



๑๓ 

 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

ครอบครัว และ (๓) ข้อค้นพบของระบบกิจการผู้สูงอายุในประเทศไทย มีนโยบาย กฎหมาย และแผนที่
เกี่ยวข้อง จุดเด่นของระบบกิจการผู้สูงอายุของประเทศไทย มีคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เป็นแกนหลัก
ก ากับดูแลระบบกิจการผู้สูงอายุร่วมกับภาคส่วนอื่น มีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ เพ่ือใช้เป็นกรอบ
ทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ ก าหนดให้เรื่องสังคมสูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ โดยมีมาตรการขับเคลื่อน
สังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน ๔ มิติ มีการจัดสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติอย่างต่อเนื่อง มีการจัดงบประมาณ 
เพ่ือการบูรณาการการท างานด้านต่าง ๆ รวมทั้งการรับมือสังคมสูงวัย มีการด าเนินงานระบบกิจการผู้สูงอายุ 
เป็น ๓ ระดับ ทั้งระดับส่วนกลาง ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น การส่งเสริมการท างานของผู้สูงอายุ  
มีการก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๘๐) ส่วนในเรื่องระบบ
บ านาญผู้สูงอายุ ยังคงครอบคลุมเฉพาะประชากรบางกลุ่ม  

 คณะกรรมาธิการจึงเห็นว่า มีความจ าเป็นต้องทบทวนสถานการณ์และการด าเนินการต่าง ๆ 
รวมถึงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือรับมือกับสถานการณ์สังคมสูงวัยที่หนักหน่วงและมีผลกระทบมากขึ้น 
อย่างรวดเร็ว จึงได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รวม ๑๐ ประการ ได้แก่ (๑) ส่งเสริมกิจการผู้สูงอายุรับมือสังคม
สูงวัยในทิศทางที่มุ่งส่งเสริมพฤฒพลัง (๒) กระจายอ านาจการด าเนินกิจการผู้สูงอายุให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่วมกับชุมชนภาคประชาสังคมและภาคเอกชน เป็นกลไกหลัก ส าหรับสังคมเมือง ควรเน้นบทบาท 
ของภาคเอกชนและภาคประชาสังคม และสนับสนุนการจัดตั้งสถานที่ดูแลผู้สูงอายุเท่าที่จ าเป็น (๓) หน่วยงาน 
ของรัฐควรท าหน้าที่ในเชิงควบคุมก ากับนโยบาย จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนด้านวิชาการ บุคลากร  
และระบบข้อมูลข่าวสาร (๔) พัฒนา “กลไกเลขานุการร่วมอัจฉริยะ เพ่ือจัดการงานกิจการผู้สูงอายุแบบปกติ
ใหม่ ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ”(๕) ต่อยอดพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ในส่วนที่ว่าด้วยการบูรณาการรับมือสังคมสูงวัยให้ครอบคลุมหน่วยงาน แผนงาน โครงการ  
ที่กว้างขวางขึ้น (๖) พัฒนาการจัดสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติให้ก้าวหน้าและเข้มแข็งยิ่งขึ้น (๗) ศึกษา 
เพื่อพัฒนาระบบบ านาญให้รองรับประชาชนทุกกลุ่มที่จะเคลื่อนเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุในอนาคต อย่างน้อย  
๓ ระดับ คือ บ านาญขั้นพ้ืนฐาน บ านาญจากการท างาน และบ านาญเสริมในรูปแบบต่าง ๆ (๘) เร่งศึกษาและ
พัฒนาระบบที่หลากหลายเพ่ือเสริมสร้างพฤฒพลัง (๙) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน องค์กร 
ภาคประชาสังคม และชุมชนให้ขับเคลื่อนงานกิจการผู้สูงอายุ และ (๑๐) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เสนอต่อที่ประชุม
พิจารณา 

 ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม  
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปราย  โดยได้มีสมาชิกวุฒิสภาแสดงความคิดเห็นต่อรายงาน 
ในประเด็นต่าง ๆ โดยสรุปได้ดังนี้ (๑) ขอให้มุ่งการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบบ านาญในกลุ่มเกษตรกร 
ที่จะเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุในอนาคต เ พ่ือช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินที่คนกลุ่มนี้ต้องแบกรับภาระ  
แทนการเปลี่ยนตัวลูกหนี้เป็นทายาทของเกษตรกร (๒) สวัสดิการรัฐที่ให้กับผู้สูงอายุ ควรเริ่มต้นในช่วงอายุ 
ที่เหมาะสมและมีความเพียงพอต่อการด ารงชีพ (๓) เรื่องผู้สูงอายุและโรคเรื้อรัง เป็นประเด็นปัญหาสุขภาพ
ของประเทศไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมุ่งเน้นการด าเนินการไปที่การท าให้คนเป็นผู้สูงอายุที่สุขภาพดี 
ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา (๔) บทบาทของผู้น าท้องถิ่น เป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนงาน
กิจการผู้สูงอายุในชุมชน และขอให้จัดงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุในชุมชน 



๑๔ 

 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

ให้เหมาะสมกับช่วงวัย (๕) ขอให้น ากรณีศึกษาของต่างประเทศ และการถอดบทเรียนจากการด าเนินงาน
ด้านผู้สูงอายุในพ้ืนที่ต่าง ๆ ในประเทศ มาเป็นแนวทางในการวางระบบกิจการผู้สูงอายุ เพ่ือรองรับสังคม 
สูงวัย ควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้สูงอายุและผู้ท าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ (๖) ระบบบริหาร
จัดการและกฎหมายที่มีในการด าเนินกิจการผู้สูงอายุของไทยมีเพียงพอแล้ว และเห็นว่าควรมีเอกภาพ  
มีความยืดหยุ่นต่อการน ามาใช้ด าเนินงาน (๗) อาจพิจารณาน าภาษีบาปมาใช้ในการด าเนินงานพัฒนาระบบ
กิจการผู้สูงอายุ 

 หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ  
(นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์) ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคมฯ (นายอ าพล  จินดา
วัฒนะ) และรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวบุษยา  ใจสว่าง) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า กองทุนผู้สูงอายุ
ได้รับเงินบ ารุงกองทุนจากภาษีสรรพสามิต ไม่เกินสี่พันล้านบาทต่อปี เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพ่ือการ  
ยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับเงินบ ารุงกองทุน 
จ านวน ๔,0๐0 ล้านบาท จ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิ โดยผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน  
๓0,0๐0 บาทต่อปี ให้ได้รับความช่วยเหลือ ๑00 บาทต่อเดือน และผู้สูงอายุที่มีรายได้เกิน ๓๐,0๐๐ บาท
ต่อปี แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี ให้ได้รับความช่วยเหลือ ๕๐ บาทต่อเดือน นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงที่มา
ของแนวคิดเรื่องบ านาญประชาชน ตั้งแต่แนวคิดเสนอร่างกฎหมายซึ่งยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของสภา 
จนกระทั่งน ามาสู่การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปัจจุบัน และแนวคิดระบบบ านาญซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา
รูปแบบและอัตราการจ่ายที่เหมาะสมต่อไป ส าหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สมาชิกวุฒิสภาได้เสนอไว้ 
ขอรับไว้เพื่อปรับปรุงเล่มรายงานของคณะกรรมาธิการให้มีความสมบูรณ์ก่อนเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ  
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรี พิจารณาด าเนินการต่อไป  

 

 
   ผลกำรพิจำรณำ 

 ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน (พลต ารวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว) รองประธาน
คณะกรรมาธิการ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
(พลเรือเอก พัลลภ  ตมิศานนท์) คณะท างานเพื่อพิจารณาศึกษาการยกระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน  
ท่ีต้องยกหรือเคลื่อนย้ายวัสดุหนักด้วยแรงกายส าหรับแรงงานกลุ่มต่าง ๆ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริศ  เจริญพร) 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการและคณะท างาน (นางสาวสุดธิดา  กรุงไกรวงศ์) และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
และคณะท างาน (นายกัณฐวุฒิ  บุญมี) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้  

 ๔.๒ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กำรยกระดับคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนที่ต้องยก
หรือเคลื่อนย้ำยวัสดุหนักด้วยแรงกำยตำมหลักกำรยศำสตร์ (Ergonomics) ส ำหรับแรงงำนกลุ่มต่ำง ๆ 
ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรแรงงำนพิจำรณำเสร็จแล้ว 
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 รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องนี้มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานในมิติการยก 
หรือเคลื่อนย้ายวัสดุหนักด้วยแรงกายที่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomics) เพ่ือพัฒนาระบบการท างาน
และยกระดับการคุ้มครองแรงงานไปสู่เป้าหมายการท างานที่มีคุณค่า (Decent Work) และสอดคล้องกับ 
ร่างอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ (ILO Convention) ว่าด้วยการยศาสตร์และการยกเคลื่อนย้ายวัสดุ 
ด้วยแรงกายในสถานที่ท างาน (Human Factors/Ergonomics and Manual Handling at Workplace)  
ซึ่งขณะนี้องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO : International Labour Organization) ก าลังด าเนินการจัดท า
ร่างอนุสัญญาฉบับดังกล่าวร่วมกับ IEA (International Ergonomics Association) โดยจะก าหนดให้เป็น
อนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ในการประชุมใหญ่สมัยการประชุมที่  ๑๑๕  
ปี ค.ศ. ๒๐๒๗ ต่อไป กรณีประเทศไทยปัจจุบันได้บัญญัติเรื่องดังกล่าวไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๗ ประกอบกฎกระทรวงก าหนดอัตราน้ าหนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างท างานได้ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เท่านั้น  อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่ท าให้เกิดการเจ็บป่วยจากการยกหรือเคลื่อนย้ายวัสดุหนัก มิได้เกิดจากน้ าหนัก
ของวัสดุเพียงมิติเดียว แต่ในมิติด้านวิธีการยกหรือเคลื่อนย้ายวัสดุหนักด้วยแรงกายที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ที่เรียกว่า “การยศาสตร์ (Ergonomics)” ซึ่งหมายถึง สหวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาข้อมูลของมนุษย์ 
ดังนั้น การท างานที่ต้องยกหรือเคลื่อนย้ายวัสดุหนักด้ วยแรงกายที่ไม่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ถือว่า 
มีผลโดยตรงที่น าไปสู่การเจ็บป่วยได้ทั้งสิ้น ซึ่งอาการบาดเจ็บของระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูก  
แยกออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนแรกเรียกว่า “บาดเจ็บแบบสะสมหรือค่อยเป็นค่อยไป (Cumulative injuries)” 
และส่วนที่สองเรียกว่า “บาดเจ็บแบบฉับพลันทันที (Acute injury)” คือ ยกแล้วหลังหักหรือว่ากล้ามเนื้อฉีก
แบบรุนแรง ซึ่งกลุ่มนี้สามารถวินิจฉัยโรคได้ทันทีว่าบาดเจ็บเนื่องจากการท างาน แต่ที่เป็นปัญหา คือ  
การบาดเจ็บแบบสะสมที่ต้องมีการวินิจฉัยโรคจากแพทย์และมีการสืบค้นว่าเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานจริง
หรือไม่ ซึ่งกรณีที่ว่านี้กฎหมายได้ก าหนดให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ท างานเกี่ยวกับปัจจัย
เสี่ยงต่าง ๆ ไว้ในกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งท างานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ส าหรับโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจ าปี เป็นการตรวจสุขภาพทั่วไปที่ไม่ได้เกิด
จากการท างาน จึงไม่ครอบคลุมการตรวจโรคหรืออาการเจ็บป่วยจากระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูก 
ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการท างานหรือสาเหตุจากลักษณะงานที่จ าเพาะหรือมีปัจจัยเสี่ยงสูงในสิ่งแวดล้อมการท างาน
แต่ประการใด  ปัจจุบันพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นกฎหมายเฉพาะที่แยกออกมาจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นกฎหมาย
ทั่วไป เพื่อก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานให้มีคุณภาพที่ดีในมิติด้านชีวิต ร่างกาย 
จ ิต ใ จ  แ ล ะ ส ุข ภ า พ อ น า ม ัย เ ป ็น ก า ร เ ฉ พ า ะ  แ ล ะ เ พื ่อ ใ ห ้ส อ ด ค ล ้อ ง ต า ม เ จ ต น า ร ม ณ์  
กับมาตรฐานสากลตามที ่ก าหนดไว ้ในอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( ILO)  
จากการศึกษาพบว่า มีการน ามาตรฐานระหว่างประเทศ ISO 11228-1 การปฏิบัติงานด้วยแรงกาย 
ในการยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของส่วนที่ ๑ ว่าด้วย เรื่อง การยก การวาง และการเคลื่อนย้าย มาบังคับใช้ 
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แต่ก็เป็นเพียงลักษณะของมาตรฐานเชิงแนะน าในการท างานที่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ ซึ่งเรียกว่ามาตรฐาน
การตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.)  อย่างไรก็ตาม การน ามาตรฐานระหว่างประเทศ ISO 11228-1  
มาปรับใช้ในประเทศไทย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานยังไม่ได้มีการออกกฎหมายล าดับรองหรือ
กฎกระทรวงรองรับ เพ่ือให้มีสภาพบังคับโดยตรงกับสถานประกอบกิจการและการท างานดังเช่นการคุ้มครอง
การท างานในลักษณะอื่น ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมาธิการจึงมีข้อเสนอแนะไปสู่การจัดสวัสดิการแรงงานโดยเสนอ
กลยุทธ์ออกเป็น ๒ ระยะ คือ (๑) กลยุทธ์ระยะที่หนึ่ง ควรใช้ระบบสมัครใจหรือระบบเชิญชวน โดยให้สถาบัน
ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) (สสปท.) ด าเนินการ
ปรับปรุงมาตรฐานการยกหรือเคลื่อนย้ายวัสดุหนักด้วยแรงกายตามหลักการยศาสตร์ (มปอ.๓๐๒; ๒๕๖๑) 
ให้เป็นปัจจุบัน จัดท ามาตรฐานการท างานเกี่ยวกับการยกหรือเคลื่อนย้ายวัสดุหนักด้วยแรงกายโดยอาศัยระบบ
แอปพลิเคชัน (Application) และศึกษา วิจัย สร้าง และพัฒนานวัตกรรมเครื่องทุ่นแรงส าหรับยกหรือ
เคลื่อนย้ายวัสดุหนักด้วยแรงกาย  ทั้งนี้ โดยให้รัฐบาลสนับสนุนด้านงบประมาณ ส าหรับกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน ควรด าเนินการจัดท ามาตรฐานการท างานเกี่ยวกับการยกหรือเคลื่อนย้ายวัสดุหนักด้วยแรงกาย
โดยอาศัยระบบแอปพลิเคชัน และจัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงานตามแอปพลิเคชัน รวมทั้งจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการท างาน (จป.) ตรวจสอบคู่มือการปฏิบัติงานยกหรือเคลื่อนย้ายวัสดุหนักด้วยแรงกาย 
ในสถานประกอบกิจการให้สอดคล้องกับแอปพลิเคชัน ตลอดจนปรับปรุง แก้ไข และเพ่ิมเติมกฎกระทรวง
ก าหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งท างานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๓ และส านักงานประกันสังคม
ควรมีการจัดเก็บข้อมูลในเรื่องการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน โดยขับเคลื่อนโครงการ 
Healthy Thailand เพ่ือผู้ประกันตนที่เป็นการตรวจสุขภาพเชิงรุกส าหรับผู้ประกันตน และเพ่ิมโปรแกรม 
การตรวจโรคหรืออาการเจ็บป่วยจากระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกที่เกิดขึ้นเนื่องจากการท างานหรือ
สาเหตุจากลักษณะงานที่จ าเพาะหรือมีปัจจัยเสี่ยงสูงในสิ่งแวดล้อมการท างานฟรีในรายการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีโดยใช้งบประมาณจากเงินกองทุนเงินทดแทน และ (๒) กลยุทธ์ระยะที่สอง กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานต้องออกกฎกระทรวงรองรับมาตรฐานดังกล่าวให้มีสภาพบังคับตามกฎหมาย เพ่ือให้มี
มาตรฐานเดียวกันทั้งระบบซึ่งจะเกิดผลดีต่อระบบการแรงงานไทยในภาพรวม ซึ่งจะท าให้ผู้ประกอบการได้รับ
ประโยชน์จากกระบวนการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ลูกจ้างได้รับประโยชน์จากระบบการท างานที่มีมาตรฐาน 
และภาครัฐได้รับประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจที่มั่นคงอันเกิดจากวงจรการผลิตที่มีคุณภาพ 

  ที่ประชุมพิจำรณำแล้วเห็นชอบด้วยกับรำยงำนพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมำธิกำร และมีมติให้ส่งรำยงำนพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปยัง
คณะรัฐมนตรีต่อไป 
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   ผลกำรพิจำรณำ 
  ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ) และผู้ช านาญการ
ประจ าคณะกรรมาธิการ ในฐานะรองประธานคณะท างานการพิจารณาศึกษาการขับเคลื่อนการพัฒนา
เกษตรอัจฉริยะ (นางสาววราภรณ์  พรหมพจน์) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า การเกษตร
อัจฉริยะเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ครอบคลุมตลอดกระบวนการผลิต
ทั้ง ๓ ส่วน ได้แก่ ๑) ปัจจัยการผลิต มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของปัจจัยการผลิต  
เช่น การปรับปรุงพันธุ์ การผลิตจุลินทรีย์ที่ใช้ในการท าปุ๋ยชนิดต่าง ๆ การพัฒนาท่อน้ าอัจฉริยะที่ประหยัด
น้ าและลดเวลาการท างาน ๒) กระบวนการผลิต มีการใช้เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ เช่น การน าระบบข้อมูล 
ขนาดใหญ่มาใช้ในการบริหารจัดการแปลงเกษตร การใช้ระบบแผนที่เกษตรวางแผนจัดก ารพ้ืนที่ 
ให้เหมาะสม การใช้โดรนและระบบน าทางด้วยดาวเทียม ๓) การบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด  
มีการน าอุปกรณ์ เครื่องจักร และเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา 
การแปรรูป และบริหารจัดการตลาด เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ลดต้นทุน
การผลิต ลดการใช้แรงงาน ลดการสูญเสียผลผลิต ลดความเสี่ยง และเสริมศักยภาพในการแข่งขัน  
ทางการตลาด ซึ่งคณะกรรมาธิการได้ศึกษาการด าเนินงานด้านเกษตรอัจฉริยะ ในปี ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๕ 
พบว่า กระทรวงต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้มีการบูรณาการความร่วมมือในการ 
น าเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะทั้งจากในประเทศและต่างประเทศมาประยุกต์ใช้และขับเคลื่อนในการ  
ท าเกษตรอัจฉริยะตลอดกระบวนการผลิตทั้ง ๓ ส่วน แต่พบว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ 
ยังมีปัญหาในประเด็นส าคัญและได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
   ๑) ประเด็นกำรวิจัย นวัตกรรม และกำรพัฒนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ  ควรมีการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานด้านการเกษตร วิจัยพัฒนาระบบการผลิตพืชอัจฉริยะส าหรับพืชเศรษฐกิจ 
รวมทั้งวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์หรือเครื่องมือเพ่ือรองรับการท าเกษตรอัจฉริยะขึ้นภายในประเทศ  
และสนับสนุนงบประมาณงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเกษตรอัจฉริยะให้เพียงพอ  
   ๒) ประเด็นกำรส่งเสริมและพัฒนำ ควรมีการขยายผลแปลงสาธิตเกษตรอัจฉริยะ 
ให้ครอบคลุมเรื่องการผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์ สนับสนุนและส่งเสริมการท าระบบฟาร์มอัจฉริยะ  
พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร 
สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารให้มีคุณภาพและครอบคลุมพ้ืนที่
การเกษตร รวมทั้งพิจารณาสนับสนุนการใช้โดรนเพ่ือการเกษตร แก้ไขนโยบายต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมโอกาส  
ให้กับเกษตรกร และเชิญชวนบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ร่วมสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นเยาว์ 
ด้านเกษตรอัจฉริยะ 

 ๔.๓ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเกษตรอัจฉริยะ 
ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรเกษตรและสหกรณ์พิจำรณำเสร็จแล้ว 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง ภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาล  
ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค COVID ๑๙ ซ่ึงคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว 
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   ๓) ประเด็นกำรพัฒนำบุคลำกร ควรพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รวมทั้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยี 
ด้านเกษตรอัจฉริยะมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเลือกถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาหลักสูตร 
สหวิทยาการโดยผสมผสานระหว่างวิทยาการด้านการเกษตรอัจฉริยะและด้านอื่น ๆ รวมถึงพัฒนาศูนย์
เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะทั้งด้านการผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร 
ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ นอกจากนี้  ภาครัฐควรร่วมกับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่สนับสนุนให้ 
มีการอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ smart farmer หรือ young smart farmer เพ่ือพัฒนาตนเอง
ให้เป็น start up ด้านเกษตรอัจฉริยะ  
   ๔) ประเด็นด้ำนงบประมำณและแหล่งทุน งบประมาณภาครัฐ ควรมีการตั้งกรอบวงเงิน
งบประมาณด้านเกษตรอัจฉริยะเป็นการเฉพาะในแต่ละปี และต่อเนื่องไปทุกปีตามเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอัจฉริยะของกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์อย่างจริงจัง ส าหรับแหล่งทุนส าหรับเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐควรพิจารณาหาแหล่งทุนเงินกู้
ดอกเบี้ยต่ าเพ่ือส่งเสริมการท าเกษตรอัจฉริยะให้แก่เกษตรกร เกษตรกรแปลงใหญ่ กลุ่มเกษตรกร องค์กร
เกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร  รวมทั้ งสนับสนุนเงินทุนให้ เกษตรกรเ พ่ือให้มี เครื่องจักรกล 
ใช้อย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้เกษตรกรได้รวมกลุ่มเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุน 
ต่าง ๆ ตลอดจนพัฒนากองทุนพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ  เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถน าไปใช้ 
ท าการเกษตรอัจฉริยะได้  
   ๕) ประเด็นด้ำนโครงสร้ำง พ้ืนฐำน  ควรสนับสนุนการให้บริการอินเทอร์ เน็ต 
เพ่ือการเกษตร กระตุ้นการให้บริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง และควรร่วมกับภาคเอกชนในการพัฒนา
ระบบเครือข่ายโทรคมนาคมให้มีเสถียรภาพ รวมถึงบูรณาการและบริหารจัดการสถานีตรวจวัดอากาศ 
และติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมเพ่ือความแม่นย าในการเก็บและประมวลผลข้อมูล 
ด้านภูมิอากาศส าหรับท าการเกษตรของประเทศ อีกทั้งจัดท าฐานข้อมูลสภาวะแวดล้อม  สภาวะอากาศ 
ที่แม่นย า และมีระบบถ่ายทอดสู่เกษตรกร รวมถึงใช้ระบบน าทางด้วยดาวเทียมอย่างจริงจัง 
  ๖) ประเด็นองค์กรบริหำรงำนด้ำนเกษตรอัจฉริยะ ควรบูรณาการและก าหนดบทบาท 
รวมถึงแผนการด าเนินงานด้านเกษตรอัจฉริยะของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนตั้งแต่กระบวนการผลิต 
จนถึงการตลาด รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการส าหรับบริหารงานด้านเกษตรอัจฉริยะระดับประเทศ  
เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย ทิศทาง แผนงาน และงบประมาณในการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ 
ของประเทศไทยให้ เกิดประสิทธิผลต่อ ไป และควรให้มีคณะกรรมการด้ านเกษตรอัจฉริยะ 
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ เพ่ือก ากับดูแลการขับเคลื่อนงานเกษตรอัจฉริยะของประเทศ  
โดยใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ท างานร่วมกันอย่างบูรณาการต่อไป 
  ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปราย 
แสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า การเกษตรอัจฉริยะต้องค านึงถึงต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเพ่ือให้เกษตรกร
มีก าไรสูงสุดจากการท าการเกษตร รวมทั้งต้องพิจารณามาตรการและแนวทางในการลดหนี้สินให้กับ
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เกษตรกรอีกด้วย รวมถึงควรสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการเข้าถึง
การเกษตรอัจฉริยะโดยภาครัฐและภาคเอกชนต้องเข้ามาสนับสนุนทั้งเรื่องการให้การศึกษา การส่งเสริม  
และพัฒนาการเกษตรอัจฉริยะ และส่งเสริมด้านเงินทุน นอกจากนี้ การเกษตรอัจฉริยะไม่เพียงแต่เป็น 
การใช้เทคโนโลยีท าการเกษตรเท่านั้น แต่หมายความถึงการท าการเกษตรอย่างถูกต้องโดยใช้ข้อมูลและ
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการกระบวนการผลิตในทุกส่วน ซึ่งกรณีของการใช้โดรนเพ่ือการเกษตรนั้น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เกษตรกรในเรื่องกฎระเบียบ รวมทั้งการใช้เครื่องมือดังกล่าว
ให้เกิดความปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ แปลงเกษตรใกล้เคียง และสิ่งแวดล้อม 
   รองประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ คนที่หนึ่ง ในฐานประธานคณะท างาน 
การพิจารณาศึกษาการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ (พลเอก ดนัย  มีชูเวท) ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า  
การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะเป็นการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
และเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ซึ่งสอดคล้องกับการส่งเสริมให้เกษตรกรมีก าไรเพ่ิมขึ้นจากการท าการเกษตร อีกทั้ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  (ศพก.)  
ที่เกษตรกรรุ่นใหม่สามารถถ่ายทอดความรู้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้กับเกษตรกรรุ่นเก่าได้  
นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้โดรน
เพ่ือการเกษตรให้มีความเหมาะสม ถูกต้อง และไม่ก่อให้เกิดอันตรายด้วยแล้ว  ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการ
ขอขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ได้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ซึ่งคณะกรรมาธิการ  
จะได้น าไปพิจารณาเพ่ือให้รายงานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป  

   ที่ประชุมพิจำรณำแล้วเห็นชอบด้วยกับรำยงำนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร 
และมีมติให้ส่งรำยงำนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

 (๕) เรื่องที่ค้ำงพิจำรณำ         (ไม่มี) 

 (๖) เรื่องที่เสนอใหม่        
 

 
   ผลกำรพิจำรณำ 

 ในการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๕ สภาองค์กรของผู้บริโภค  
ของที ่ประช ุมว ุฒ ิสภา เลขาธ ิการสภาองค ์กรของผู ้บร ิโภค (นางสาวสาร ี  อ ๋องสมหว ัง )  และ 
รองเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค (นางสุภาพร  ถิ่นวัฒนากูล) กับคณะ ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจง
รายงานต่อที่ประชุม  

 ๖.๒ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี  ๒๕๖๕ สภำองค์กรของผู้บริ โภค 
(ตำมมำตรำ ๑๘ แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดตั้งสภำองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

 จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา 
ซึ่งได้รับมอบหมายให้พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม ตามล าดับ 
ดังนี้  

 (๑) คณะกรรมำธิกำรสิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภำพ และกำรคุ้มครองผู้บริ โภค  
โดยรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง (นายอนุศักดิ์  คงมาลัย) เสนอผลการพิจารณาศึกษาในส่วนของ
ข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า (๑) ข้อเสนอแนะต่อประเด็นสถานะของสภาองค์กรของผู้บริโภค เห็นว่า ส านักงาน 
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ในฐานะผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายและส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ต้องเร่งพิจารณาและวินิจฉัยสถานะของสภาองค์กรของผู้บริโภคให้เกิดความชัดเจนโดยด่วน และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องอาจจะพิจารณาศึกษาความเหมาะสมความจ าเป็นในการเสนอแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการ
จัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา ๔๖ ของรัฐธรรมนูญ (๒) ข้อเสนอแนะ 
ต่อประเด็นการใช้จ่ายงบประมาณ ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ควรประสานกับ สปน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอค าปรึกษาในการใช้จ่ายงบประมาณ  
ควรวางระบบการควบคุมภายในให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล พร้อมรับการตรวจสอบ มีการใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ ควรจัดท ามาตรฐานการใช้จ่ายงบประมาณในการปฏิบัติหน้าที่และ
งบประมาณด้านบุคลากรเพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติภารกิจและการใช้จ่ายงบประมาณ และควรจัดการ
ฝึกอบรมให้กับบุคลากรเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความช านาญในข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ (๓) ข้อเสนอแนะต่อประเด็นการปฏิบัติหน้าที่ของสภาองค์กรของผู้บริโภค ควรผนึกก าลังกับหน่วยงาน
ของรัฐทุกแห่งที่มีหน้าที่และอ านาจในการคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบูรณาการการท างาน
ร่วมกันอย่างใกล้ชิดสม่ าเสมอ ควรด าเนินการท างานในเชิงรุก โดยพิจารณาประเด็นที่มีผลกระทบต่อประชาชน
จ านวนมากเป็นส าคัญก่อน ควรจัดท าข้อเสนอให้สถาบันการศึกษาบรรจุการเรียนการสอนเรื่องสิทธิของ
ผู้บริโภคไว้ในทุกระดับชั้นการศึกษา ควรเร่งพิจารณาศึกษาและค้นหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่ยังเป็นข้อจ ากัด อุปสรรค รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเพ่ือผลักดันหรือแก้ไขกฎหมายให้ดียิ่งขึ้น และควรมีการประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรา ๑๗ 
แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ (๔) ข้อเสนอแนะต่อประเด็นการพัฒนา
กลไกสภาองค์กรของผู้บริโภค หน่วยงานเขตพ้ืนที่ และหน่วยงานประจ าจังหวัด ควรจัดท าแผนปฏิบัติการ 
เรื่องการขยายหน่วยงานประจ าจังหวัดและองค์กรของผู้บริโภค ควรจัดท าคู่มือหรือสร้างช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารและประสานงานในแต่ละจังหวัด ควรจัดโครงการพัฒนาองค์กรสมาชิกของสภาองค์กรของ
ผู้บริโภคโดยเฉพาะในพ้ืนที่ชุมชนต่าง ๆ ควรใช้กลไกสภาองค์กรชุมชนต าบลเพื่อเข้าถึงปัญหาของผู้บริโภค 
ในระดับฐานรากและจัดตั้งองค์กรชุมชนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ (๕) ข้อเสนอแนะต่อประเด็นการศึกษาวิจัย 
เพ่ือการพัฒนางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ควรมีการศึกษาวิจัยชุมชนเกี่ยวกับการจัดอันดับด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในระดับภูมิภาค และควรจัดท าตัวชี้วัดระดับการคุ้มครองผู้บริโภคหลังจากที่มีการจัดตั้งสภาองค์กร
ของผู้บริโภค และ (๖) ข้อเสนอแนะต่อเนื้อหารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๕ ควรระบุรายละเอียด
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าดัชนีชี้วัดผลงานหรือความส าเร็จของการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ของสภาองค์กรของผู้บริโภค ระบุรายละเอียดปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการด าเนินงานในรอบปี  
และแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ระบุหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกองค์กรของผู้บริโภคให้เป็น
หน่วยงานเขตพ้ืนที่และหน่วยงานประจ าจังหวัด ระบุวิธีการในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน รวมทั้งผลลัพธ์



๒๑ 

 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

และผลสัมฤทธิ์ต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน และระบุแผนงาน เป้าหมายความส าเร็จ  
หรือการคาดคะเนผลงานที่จะเกิดขึ้นในปีต่อไป  อนึ่ง หากที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบด้วยกับรายงาน
พร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแล้ว ขอให้ส่งรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ  
ไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 (๒) คณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน โดยโฆษก
คณะกรรมาธิการ (นายพลเดช  ปิ่นประทีป) เสนอผลการพิจารณาศึกษาในส่วนของข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า  
(๑) ควรด าเนินการให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ถึงสถานการณ์ความซับซ้อนในลักษณะ “VUCA World”  
โดยไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบของคอลเซ็นเตอร์ (๒) ควรหาแนวร่วมที่เป็นพันธมิตร
ยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุมโดยเฉพาะเครือข่ายในระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับต าบล ที่จะต้องมีจ านวนที่มาก
เพ่ือจะได้ทั่วถึงกับจ านวนของประชาชนที่เป็นผู้บริโภค (๓) ควรให้ความส าคัญกับการจัดท านโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมของประชาชน โดยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและสิทธิประโยชน์แก่ภาคประชาชนที่เป็นเครือข่าย (๔) ควรสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชนเพื่อไม่ให้ภาคธุรกิจสร้างการเอาเปรียบแก่ผู้บริโภคและในทางกลับกันต้องท าให้ 
ภาคธุรกิจทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคด้วย และ (๕) ควรสื่อสารท าความเข้าใจให้กับประชาชนและ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบถึงบทบาทหน้าที่และภารกิจของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และ 
ให้ความส าคัญกับสมาชิกโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์แล้ว และต้องมี 
ความโปร่งใสในการจัดการทางบัญชีและการเงิน   

 (๓) คณะกรรมำธิกำรกำรสำธำรณสุข โดยโฆษกคณะกรรมาธิการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
บุญส่ง ไข่เกษ)  เสนอผลการพิจารณาศึกษาในส่วนของข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ โดยจ าแนกเป็น ๓ ด้าน 
กล่าวคือ (๑) ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนส าหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ควรด าเนินการผลักดันการรณรงค์
เกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานหมวกนิรภัยส าหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ต่อไป เช่นเดียวกับการก าหนดมาตรฐาน 
ความปลอดภัยเพ่ือให้ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันการลื่นไถล (ABS) และอื่น ๆ ที่เกิด
ประโยชน์ต่อผู้บริโภค ควรพิจารณาน าแนวทางจากการลดอุบัติเหตุและมลพิษท่ีเกิดจากผู้ใช้รถจักรยานยนต์
จากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาใช้ ควรรณรงค์เชิงบังคับให้รถบรรทุกติดตั้งแบริเออร์ด้านท้ายเพ่ือป้องกัน
อุบัติเหตุ (๒) ด้านการป้องกันผู้บริโภคจากผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งยาและสมุนไพรในสื่อออนไลน์  ควรพิจารณา
เนื้อหาสาระของพระราชก าหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เพ่ือน ามาใช้ก าหนดแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคที่อาจถูกละเมิดสิทธิผ่านการใช้เทคโนโลยี และ ควรมุง่เนน้
คุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพร ภายใต้พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๖  
และ (๓) ด้านการบริหารจัดการงบประมาณและการด าเนินการทางกฎหมาย ควรพิจารณาหารายได้เพิ่มเติม
จากการรับบริจาค พร้อมมาตรการลดหย่อนภาษีที่จะช่วยส่งผลให้ สอบ. มีรายรับเพ่ิมเติม ควรพิจารณา  
การบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานประจ าจังหวัด และควรพิจารณาน ารูปแบบการฟ้องคดีแบบกลุ่ม 
(Class Action) ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้ในการด าเนินงานมากขึ้น  

 ภายหลังที่คณะกรรมาธิการทั้ง ๓ คณะ ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมแล้ว 
ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า (๑) ควรให้
ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะประเด็นการสนับสนุนอากาศสะอาด ซึ่งสอดคล้องกับการด าเนินงาน
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ของวุฒิสภาและขณะนี้กฎหมายอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงให้การดูแลผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ (ป่วยเป็นโรคมะเร็งปอด) โดยพบว่าคนในพ้ืนที่ภาคเหนือได้รับผลกระทบ
มากกว่าพื้นที่อื่น กรณีเช่นว่านี้สภาองค์กรของผู้บริโภคจะสามารถให้ทนายความที่มีอยู่ร่วมกันเป็นเครือข่าย
เพื่อด าเนินการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายได้หรือไม่ (๒) ควรมีเครือข่ายในการให้การคุ้มครองผู้บริโภค
จากกลุ่มมิจฉาชีพ และการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ อาทิ การเติมน้ ามันที่ได้ปริมาณ  
ไม่เต็มลิตรจากผู้ประกอบการพลังงาน การคิดค่าไฟฟ้าและน้ าประปาจากผู้ประกอบการให้เช่าหอพัก 
ในอัตราสูง (๓) ควรให้การดูแลประชาชนจากปัญหาค่าไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น โดยพบว่าประชาชนจะต้องช าระ
ค่าไฟฟ้าผันแปร (FT) ในอัตราสูง ซึ่งไม่เป็นธรรม เพราะต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงซึ่งมาจากค่าใช้จ่ายอื่น 
ๆ โดยเฉพาะการจัดการขยะที่น ามาค านวณค่า FT ไม่ควรตกเป็นภาระของผู้บริโภคจนเกินควร  
(๔) ควรด าเนินการด้านการสื่อสารและให้ความรู้เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐได้รับรู้และเข้าใจถึงบทบาท  
ของสภาองค์กรของผู้บริโภคมากขึ้น 

 เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคและรองเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคได้ร่วม
ตอบชี้แจงต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า (๑) การสร้างเครือข่าย จะด าเนินการผลักดันให้มีการขยายเครือข่าย
เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยจะมีการก าหนดระเบียบเพื่อให้สมาชิกสามารถยกระดับเป็นหน่วยงานประจ าจังหวัด
ได้ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด / มีแผนการที่ชัดเจนในการขยายเครือข่ายหน่วยงานประจ าจังหวัดและ
หน่วยงานเขตพ้ืนที่โดยจะมีการขยายท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ / มีการสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบการ / มีแผนการรองรับสมาชิกส่วนใหญ่ที่เป็น
ผู้สูงอายุ (จากจ านวนสมาชิกทั้งหมด ๓๑๔ องค์กร) โดยมีการสื่อสารและสร้างการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมส าหรับ
ผู้สูงวัย  ทั้งนี้ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิก (๒) สถานะของสภาองค์กรของผู้บริโภค ปัจจุบันได้รับ
การวินิจฉัยว่าเป็นหน่วยงานรัฐประเภทหนึ่งซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการ ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ ไม่ใช่องค์การมหาชน 
กล่าวคือ ไม่ใช่หน่วยงานที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๔ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่เป็นนิติบุคคลที่มีความเป็นอิสระ ไม่อยู่ภายใต้อาณัติหรือการครอบง าหรือการสั่งการ 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พรรคการเมือง ผู้ประกอบธุรกิจ 
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของผู้ประกอบธุรกิจ ตามมาตรา ๑๐ ของพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของ
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ (๓) สภาองค์กรของผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีการ
รายงานงบประมาณในรูปแบบการใช้จ่ายเงินของรัฐท่ีมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ตลอดจนมีกลไกในการตรวจสอบคล้ายคลึงกับหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งมีการประเมินผลการด าเนินงาน  
ในด้านต่าง ๆ และประเมินความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (๔) สภาองค์กรของผู้บริโภคจะแสวงหา
ความร่วมมือกับสภาชุมชนให้มากขึ้น เพ่ือให้มีการขยายสมาชิกออกไปอีกหลายจังหวัด (๕) กรณีการเติม
น้ ามันจากหัวจ่ายที่ได้รับปริมาณไม่เต็มลิตร เป็นหน้าที่และอ านาจของกองชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนผ่านสภาองค์กรของผู้บริโภคได้ ซึ่งได้มีการ
ด าเนินการในรูปแบบของคณะอนุกรรมการพลังงานด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือหารือและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เช่น หารือการฟ้องคดีแบบกลุ่มเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการเยียวยา (๖) การทับซ้อนด้านภารกิจกับส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. เห็นว่า มีสถานะและกลไกการท างานที่แตกต่างกัน ปัจจุบัน 
เพ่ือไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนในการใช้ชื่อเรียก สภาองค์กรของผู้บริโภคจึงยกเลิกใช้ค าย่อ “สอบ.”  
ท่ีมีความใกล้เคียงกับค าว่า “สคบ.” แล้วเปลี่ยนมาใช้ค าเรียกว่า “สภาผู้บริโภค” แทน (๗) เรื่องไฟฟ้าส ารอง
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มีการหารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมและกระทรวงพลังงานเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (๘) มีการสร้าง
ความร่วมมือกับ ๑๐ มหาวิทยาลัย โดยมีมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นแกนน า เพ่ือท างานร่วมกันในการลงพ้ืนที่
และยังคงความเป็นเครือข่ายนั้นไว้ในการให้ความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ เช่น แต่งเพลงแรปเพ่ือการคุ้มครอง
ผู้บริโภค เพ่ือเผยแพร่และใช้ในการสื่อสารกับประชาชน และ (๙) เรื่องหมวกนิรภัย รถไฟฟ้า การป้องกัน
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี อากาศสะอาด และเรื่องอื่น ๆ สภาองค์กรของผู้บริโภคจะได้ด าเนินการ 
ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ โดยที่การคุ้มครองผู้บริโภคที่ดีที่สุดคือ การท าให้ผู้บริโภคคุ้มครองตนเองได้  
ดังนั้น สภาองค์กรของผู้บริโภคจะมุ่งมั่นและด าเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือให้สิทธิของผู้บริโภคได้รับ 
การรับรองให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล รวมถึงท าความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อจัดท าดัชนี
ชี้วัดระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นเครื่องมือที่จะน าไปใช้ในการรักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภคต่อไป 
ส าหรับประเด็นข้อเสนอแนะอื่น ๆ สภาองค์กรของผู้บริโภคขอรับไว้เพื่อน าไปพิจารณาร่วมกับอนุกรรมการ 
ที่เกี่ยวข้องทั้ง ๘ ด้าน เพ่ือผลักดันให้เกิดการด าเนินการต่อไป  

 ที่ประชุมพิจำรณำรับทรำบ 

              
  (๗) เรื่องอื่น ๆ        จ ำนวน ๓ เรื่อง 

 

  ผลกำรพิจำรณำ 
  ที่ประชุมได้มีมติตั้ง พลเอก ทรงวิทย์  หนุนภักดี เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ 
การต่างประเทศแทนต าแหน่งที่ว่าง ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๓ 
 

 
  ผลกำรพิจำรณำ 
  ที่ประชุมได้มีมติตั้ง พลเอก ทรงวิทย์  หนุนภักดี เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ 
การพลังงานแทนต าแหน่งที่ว่าง ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๓ 
 
 
 
 

 ๗.๑ ต้ังกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง ภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาล  
ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค COVID ๑๙ ซ่ึงคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

 ๗.๒ ต้ังกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการพลังงาน แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

ส านักการประชมุ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

 

 
  ผลกำรพิจำรณำ 
  ที่ประชุมได้มีมติตั้ง พลต ารวจเอก ต่อศักดิ์  สุขวิมล เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุม
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๓ 
 
เลิกประชุมเวลำ ๒๐.๔๕ นำฬิกำ  
 
 
 
 

 ๗.๓ ต้ังกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม แทนต าแหน่งที่ว่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง ภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาล  
ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค COVID ๑๙ ซ่ึงคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว 
 


